



ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๓, ๔ และ ๖ อาคาร ๖ จำนวน ๑ งาน

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะทำการสอบราคา
จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๓, ๔ และ ๖ อาคาร ๖ จำนวน ๑ งาน ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายเอกสารสอบราคาจ้างฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ราคากลางของงานสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานรับจ้างประเภท
เดียวกับที่จ้างนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ ที่เชื่อถือได้ในระยะเวลา ๒ ปี

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รับแบบรูปรายละเอียดและกำหนดคุณสมบัติ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่
๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาราชการ ณ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ
กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันเดียวกันหลังจากดูสถานที่ปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว หากผู้เสนอราคา
หรือผู้แทนไม่มาดูสถานที่ หรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ตามกำหนดจะถือว่า ผู้เสนอราคาเข้าใจและทราบ
ในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมด และไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย ในภายหลัง


กำหนดยื่นของสอบราคา ณ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายใน ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาราชการ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันเดียวกันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ณ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามวันและ เวลาดังกล่าวข้างต้น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๒ ๑๕๑๑ ในวันและเวลาราชการ


อนึ่ง การสอบราคาจัดจ้างในครั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ยังไม่ได้อนุมัติเงินงบประมาณ หรือเงินอื่นใด เพื่อใช้ดำเนินการตามประกาศสอบราคาข้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลโท 
(ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์)
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

กองกลาง

ชำนาญถูกต้อง

ร.ท. 

(ธวัช ศรีจันทร์)

ประจำแผนกพลาธิการ กก.ล.กร.ทหา

28 / เม.ย. 2560